
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๖๐   

ครั้งที่  ๑ 
วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานสภาฯ กล่าวทักทายที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ประจำปี 
๒๕๖๐  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน  - มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
  - ด้วยอำเภอชุมแพได้มีหนังสือแจ้งการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ปี ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ พร้อม
ทั้งขอความร่วมมือจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ตามแก่นแกน “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วม
พัฒนาประเทศไทย ๔.๐” ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของ
ผู้สูงอายุและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้
มีกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด ซึ่งจะ
ได้แจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

  ๒. การดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ 
  - ด้วยอำเภอชุมแพ ได้นำส่งสำเนาหนังสือจังหวัดขอนแก่น ว่าได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกั น
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
(รวม ๗ วัน) เพ่ือเป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบริหารจัดการประสานงาน และเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งผู้ว่าราชการได้
มอบนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการถึงมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  ๑. การควบคุมการจำหน่ายสุราในเขตพ้ืนที่เล่นน้ำสงกรานต์ และพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรมต่าง ๆ และเขตรั้วมหาวิทยาลัย สถานศึกษาต่าง ๆ  

  ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพจุดตรวจรอง และด่านชุมชนในพ้ืนที่ พร้อมบล็อกพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

  ๓. ควบคุมการใช้ความเร็วบนถนนสายหลัก สายรองอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะรถโดยสาร
สาธารณะ รถตู้ รถจักรยานยนต์ และรถปิคอัพบรรทุกท้ายกระบะเล่นน้ำสงกรานต์ในพ้ืนที่ 

  ๔. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรมไร้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทางโซเชียลมีเดีย และสื่อสารมวลชนทุกสาขา พร้อมจัดทำป้ายคัทเอาท์รณรงค์สร้าง
กระแสกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 

  ๕. ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม
กำกับดูแลพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 



  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา
พอสมควร ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมต่อที่ประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ด้วยมติเป็นเอกฉันท ์๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการด่วน ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒โครงการ  

ประธานสภาฯ  - ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้ขอเปิดการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อนายอำเภอชุมแพเพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด พิจารณาการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการดำเนินการตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการด่วน ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงจำเป็นต้องขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อ
ขอให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดพิจารณาอนุมัติต่อไป  ซึ่งนายอำเภอชุมแพได้พิจารณาอนุมัติให้
เปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ และประกาศเรียกประชุมสภาเทศ
ตำบลโนนสะอาดในสมัยวิสามัญ โดยให้มีสมัยประชุมนับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  มี
กำหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน จึงได้มีการเชิญประชุมในวันนี้ ก่อนที่จะได้มีการพิจารณาขอให้ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 
นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 
  สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาฯ ได้มีการพิจารณาให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๐ ในคราว

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการด่วนจำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งมีจำนวน ๒ โครงการ คือ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสี อุ่นศรี ถึงบ้านนางสร้อย   วันชัย บ้านหนอง
บัว ม.๓ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปสถานีสูบน้ำ    บ้านแสนสุข ม.๕ ซึ่งได้
มีการสำรวจตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้มีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเรื่องของสภาพพ้ืนที่  โดยที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว ตามประมาณการแบบแปลนการ
ก่อสร้างเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๒๐ กม. แต่สภาพพ้ืนที่จริงสามารถก่อสร้างได้ กว้าง  ๔.๐๐ 
เมตร จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนใหม่ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๕ ซึ่งตามรูปแบบรายการก่อสร้างได้กำหนดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร แต่ตามสภาพพ้ืนที่
จริงถนนมีความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ประกอบกับถนนคอนกรีตเดิมก็กว้าง ๕.๐๐ เมตร และชาวบ้านได้
มีหนังสือร้องขอให้ทางเทศบาลก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร เท่ากับความกว้างของถนนเดิม  
ตามหนังสือบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๕เรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 



๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว 
 ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสี อุ่นศรี ถึง บ้านนางสร้อย  วันชัย   
บ้านหนองบัว ม.๓ ระยะทาง ยาว  ๐.๑๒๐ กิโลเมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ตกลงจ้างในวงเงิน
จำนวน ๓๓๔,๐๐๐ บาท 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสี อุ่นศรี ถึง บ้านนางสร้อย วันชัย   
บ้านหนองบัว ม.๓ ระยะทาง ยาว ๐.๑๔๗ กิโลเมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
งบประมาณ ๓๓๔,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปสถานีสูบน้ำ  บ้านแสนสุข ม.๕ 
 ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปสถานีสูบน้ำ บ้านแสนสุข ม.๕ ระยะทาง 
ยาว  ๐.๒๐๐ กิโลเมตร กว้าง  ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ได้ตกลงจ้างในวงเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปสถานีสูบน้ำ บ้านแสนสุข ม.๕ ระยะทาง 

ยาว ๐.๑๒๒ กิโลเมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นงบประมาณ ๓๓๖,๐๐๐ บาท 
 

ประธานสภาฯ   - ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบอภิปรายต่อที่ประชุม 
นายประมวล  เกิดคำ  - สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบรายการตามโครงการของหมู่ที่ ๓ เดิมมีไหล่ทาง กว้าง ๐.๕๐ 

เมตร ด้วยแต่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่เห็นมีไหล่ทาง 
นายดำรงณ์ เรืองประทุม  - ชี้แจงว่าตามสภาพพ้ืนที่จริงไม่สามารถสร้างไหล่ทางได้จึงตัดไหล่ทางออกและเพ่ิมความ 
 ยาวให้ได้พ้ืนที่เท่าเดิมและงบประมาณยังคงเดิมคือ ๓๓๔,๐๐๐ บาท 
นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ - ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓๖๓,๐๐๐ บาท ทำไมพอมาทำประมาณราคาตามแบบ
แปลนจึงไม่เท่ากับจำนวนที่ทางสภาฯ อนุมัติ 

นายดำรงณ์ เรืองประทุม  -ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม กับประมาณการราคา
ก่อสร้างว่า เนื่องจากตอนที่เสนอขออนุมัติงบประมาณกับตอนที่ขออนุมติก่อสร้างนั้นได้มีการประมาณ
การราคาก่อสร้างใหม่ เพราะการกำหนดราคากลางการก่อสร้างต้องคิดใหม่ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งในการ
ประมาณการราคาใหม่ก็ต่ำกว่าราคาเดิมจึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

นางเนตรดาว  แสนเภา  -ได้ชี้แจงรายละเอียดในฐานะที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้าน
หนองบัว ได้ออกไปตรวจรับแล้วปรากฏว่าตามสภาพพ้ืนที่จริงไม่สามารถที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายดังกล่าวให้มีความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ได้ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่จริงก่อสร้างได้กว้างเพียง ๔.๐๐ 
เมตร จึงไม่สามารถให้มีไหล่ทางได้ ดังนั้น จึงก่อสร้างถนนคอนกรีตได้เพียง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร และให้เพ่ิมความยาวเพ่ือให้ได้ปริมาณพ้ืนที่ตามงบประมาณเดิม คือ ๓๓๔,๐๐๐ บาท ซึ่ง
กรณีดังกล่าวได้ความคลาดเคลื่อนตั้งแต่ตอนสำรวจเพ่ือจัดทำงบประมาณแล้ว  คณะกรรมการจึงไม่
สามารถตรวจรับงานตามแบบแปลนและสัญญาจ้างของโครงการดังกล่าวได้ 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการออกไปสำรวจพ้ืนที่นั้นต้องให้ได้ความถูกต้องชัดเจนตามความ
เป็นจริง และขอให้แจ้งผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมสำรวจตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการของประชาชน  



นายชาญชัย  ชาติพหล  - สอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่ที่ ๕ บ้านแสนสุข ว่า
ทำไมไม่เพ่ิมปริมาณงานเพ่ือให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้เสนอขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา
ฯ 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ได้ชี้แจงว่าเป็นเช่นเดียวกับกรณีของโครงการหมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว เนื่องจากต้องมีการ
ประมาณการราคากลางใหม่ เนื่องจากเกินระยะเวลา ๓๐ วัน จึงทำให้งบประมาณต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมว่า เนื่องการประมาณราคากลางในการก่อสร้างนั้นจะยืนราคาที่
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน กว่าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือหาผู้รับจ้างได้จึงเกินระยะเวลา 
๓๐ วัน จึงทำให้ต้องมาคิดประมาณการเพ่ือกำหนดราคากลางใหม่ ซึ่งก็ไม่เกินจำนวนที่ทางสภาฯ ได้
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแต่อย่างใด เมื่อเกิดปัญหากรณีดังกล่าวขึ้นจึงได้มีการขอให้เปิดประชุมสมัย
วิสามัญ เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่จริงกับแบบ
แปลนการก่อสร้างนั้นไม่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งตามข้อเท็จจริงได้มีนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นแล้ว จำเป็นต้องมี
การเจรจากับผู้รับจ้างเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ เพ่ือทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้าย
สัญญา โดยให้ยังคงงบประมาณเท่าเดิมตามสัญญา จึงไม่สามารถที่ทำให้ได้งบประมาณตามที่สภาฯ 
อนุมัติในตอนต้นได้ 

ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น และสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น และสอบถามอีก จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ต่อ 
๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

๓.๒ การติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด งบประมาณ 
๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

ประธานสภาฯ   - ให้คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายฉลาด  บุญสะอาด  - ชี้แจงรายละเอียดการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  

งบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) ดังนี้ 
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้มีการ

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้รายงานผลการติดตามฯ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการ
ติดตามฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และปิด
ประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงได้มีการเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ต่อสภาฯ เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐ โดย
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่อนุมัติงบประมาณ  ปี ๒๕๖๐ ที่เบิกจ่ายตามแผนพัฒนาสาม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ดังนี้ 

๑. โครงการศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข (สืบสานแนวทางพระราชดำรัสตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ 

๒. โครงการเวทีประชาคมชุมชนเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี ๒๕๖๐ 

๓. โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล งบประมาณ 
๑๘,๙๐๐ บาท แหล่งเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ 



๔. โครงการส่งเสริมการปลูกแตงไทย (วันแตงไทยโนนสะอาด) งบประมาณ ๒๘,๔๐๐ บาท 
แหล่งเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ 

๕. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “ องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู้สวรรคาลัย 
ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ งบประมาณ ๑๘๑,๖๐๐ บาท แหล่ง
เงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ (โอนจากโครงการวันเด็กและงบกลาง) 

๖. โครงการฝึกอบรมประชาชนและศึกษาดูงานสืบสานพระราชดำริ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท แหล่งเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ (โอนจากโครงการประเพณีลอย
กระทง) 

๗. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ จัดตั้งจุดตรวจรอง 
(จุดสกัดกั้น) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ 

๘. โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท ประเพณีท้องถิ่นของไทคอนสาร หมู่ที่  ๗ - ๘ 
งบประมาณ ๑๙,๙๙๕ บาท แหล่งเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ 

๙. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกสายหนองบัว-เหมือดแอ่  สายรอบบึงหนองบัว สาย
ภายในหมู่บ้าน และสายรอบวัด ทั้ง ๔ สาย ของหมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๖๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ 
จากงบซ่อมแซม 

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๒  งบประมาณ ๙๙,๖๐๐ 
บาท งบประมาณจาก งบซ่อมแซม 

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะบ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔ ไปกุดผีหลอก เขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท 
งบประมาณจาก งบซ่อมแซม 

๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบ่อขยะ โดยลงหินคลุก งบประมาณ ๑๑๑,๑๐๐ 
บาท งบประมาณจาก งบซ่อมแซม 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๒ ไปบ้าน
มิตรภาพ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม (บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล) 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายพุก ศรีเวียง ถึงบ้าน นายสิทธิ์ ศรีเวียง บ้าน
สนามบิน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม (บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล) 

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายกสิน ถึงบ้าน นางโสภา บ้านโนนลาน หมู่ที่ 
๔ งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม (บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล)  

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร (ลำห้วยชัน) บ้านหนองบัว หมู่ที่  ๓ 
งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ 

๑๗. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร บ้านสมบูรณ์สุข หมู่ที่ ๖ งบประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐ 
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้ปรากฏตามเอกสารที่ได้มอบให้ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว 

ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ และอภิปราย สอบถาม  
นายชัยชนะ กลางสุวรรณ  - สอบถามเก่ียวกับงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทำไมไม่ดำเนินการซ่อมแซมให้

ตลอดสาย  
นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่ ๑ นั้น ประมาณห้า

แสนบาท ซึ่งมีจำนวน ๒ โครงการ คือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการซ่อมแซม



ถนนลาดยาง ซึ่งเป็นถนนสายเดียวกัน จึงได้มีประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตก่อนเนื่องจากเป็นจุด
ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก งบประมาณที่เหลือจึงนำมาปรับปรับซ่อมแซมโดยลาดยางจุดที่
ได้มีการชำรุด เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถซ่อมแซมได้ตลอดทั้งสาย จึงซ่อมแซม
ในส่วนที่ได้มีการชำรุดเสียหายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน  

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ และอภิปรายหรือสอบถามอีก แต่ไม่มีผู้ใดอภิปรายและสอบถาม
อีก จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมประชุมเสนอหรือแสดงความคิดเห็น 
นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้กล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาฯ และคณะบริหารที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณการจ่ายขาด

เงินสะสมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฉุกเฉินเร่งด่วนของประชาชน ซึ่งในข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ได้ออกไปตรวจสอบด้วย และได้กล่าวเสนอใน
การปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาฯ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ขอให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ให้มีความเหมาะสมด้วย 

นายบุญชู  นินสะคู  - ได้สอบถามการอยู่เวรยามในช่วงเวลากลางคืน ว่าในมีเวรยามในเวลาช่วงกลางคืนหรือไม่ 
เนื่องจากเห็นว่ามาไม่พบเวรยามในเวลากลางคืน 

นายประมวล  เกิดคำ  - ได้สอบถามเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ว่าได้ดำเนินการอย่างไร และคิดแบบใด 

นางเนตรดาว  แสนเภา  - ได้ชี้แจงว่าในการคำนวณว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล นั้นจะคิดคำนวณตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับ)ของ
ปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และ เงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งรายได้ที่จัดเก็บเองของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาดประมาณ ๑๘ ล้านบาท ก็จะใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ตาม
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายได้ของเทศบาล เกิน ๑๐ – ๒๕ ล้าน
บาท 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ได้กล่าวขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ หรือผู้นำหมู่บ้านให้ร่วมออกสำรวจตรวจสอบด้วย 
และได้กล่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ หากตรวจสอบและประมาณการแล้วจะแจ้งและ
รีบดำเนินการ 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้กล่าวเสริมการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาฯ ว่าขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ในงบประมาณจำนวนหนึ่งแสนบาทที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

นายบุญแสง  พรนิคม   - ได้ขอให้เวลาออกไปสำรวจตรวจสอบต่าง ๆ ขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯ หรือผู้นำหมู่บ้านให้
ทราบ เพื่อจะได้ออกไปร่วมสำรวจตรวจสอบด้วย 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการอยู่ เวรยามในเวลากลางคืนว่า ได้มีการออกคำสั่ งให้ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาดอยู่เวรยามประจำวันทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่แล้ว โดยปกติก็จะ
มีเวรยามประจำอยู่แล้ว ๒ คน และจะมีเวรกู้ชีพ คอยให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนพนักงานที่
คอยให้บริการของรถน้ำ ซึ่งหากมีปัญหาก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป สำหรับการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาฯ ก็จะเริ่มปรับปรุง ตลอดจนเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 



  ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชุมรับนโยบายจาก นายเมธี  รุ่งฤทัย ผู้ตรวจราชการกรมฯ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาโดยมีการมอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 - เรื่องขยะให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ซึ่งก็ได้พิจารณาว่าจะใช้โรงจอด
รถของเทศบาลเพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยจะเชิญทางโรงเรียนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 
 - การกำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล 
 - ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีดี 
 - ให้นำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต 
 - การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 - การจ่ายขาดเงินสะสม 
 - การจัดการที่สาธารณประโยชน์ 
 - การจัดงานวันรวมของดีเมืองชุมแพ 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ ได้เสนอแนะใน ๒ เรื่อง คือ การกำจัดผักตบชวา และการทำความสะอาดบริเวณเสาธง 
ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวเสริมในกรณีการกำจัดผักตบชวาและการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณ

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด  เนื่องจากเห็นว่ามีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบอยู่เป็น
จำนวนมาก จึงขอฝากให้ตรวจสอบดูแลและปรับปรุงให้มีความเหมะสมด้วย  

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ได้ให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอหรือแสดง

ความคิดเห็นอีก จึงได้กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมสภาฯ และกล่าวปิดการประชุม 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน      ๑๒   คน มาประชุม   ๑๒   คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน     ๑๓ คน 
 
 
 

         (ลงชื่อ)............ฉลาด  บุญสะอาด.........ผู้จด/บันทึก  
          ( นายฉลาด   บุญสะอาด ) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

(ลงชื่อ)............หนูเทียน  บ่าวภูเวียง.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   ( นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง ) 

         ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ).......ชาญชัย  ชาติพหล.............ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายชาญชัย   ชาติพหล) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 

 (ลงชื่อ)........บุญแสง  พรนิคม.........กรรมการฯ  (ลงชื่อ).........วิมาลย์  เส็งภูเวียง.......กรรมการฯ 
 (นายบุญแสง   พรนิคม)              (นายวิมาลย์   เส็งภูเวียง) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๑  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๑ 
 


